

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 23-29 มีนาคม 2565

### ส่งออกข้าวคึก 2 เดือนแรก ปี 65 ทะลุ 1.1 ล้านตัน รง.อาหารสัตว์แย่งซื้อ

ส่งออกข้าวคึก 2 เดือนแรก ปี 65 ทะลุ 1.1 ล้านตัน ทั้งรง.อาหารสัตว์แย่งซื้อดันราคาปลายข้าวในประเทศ ขยับเทียบเท่าข้าวโพด กก.ละ 11-12 บาท

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า ขณะนี้ตลาดข้าวคึกคักมาก ในช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) 2565 ไทยส่งออกข้าวได้ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 829,277 ตัน เพราะผู้ส่งออกต้องเร่งซื้อข้าวเพื่อส่งมอบ ผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับสูงขึ้นมาก

ซึ่งอาจจะมีผลต่อการปรับค่าระวางเรือรอบใหม่ จากก่อนหน้านี้ค่าระวางก็ขยับขึ้นไปแล้ว 5-6 เท่าตัว ทำให้ผู้นำเข้าข้าวไทยเร่งรัดให้ผู้ส่งออกเร่งส่งออกข้าวเร็วขึ้นจากที่ตกลงรับมอบไว้ เพื่อไม่ต้องการแบกรับภาระปรับค่าระวางเรือที่ปรับใหม่อีกรอบ และขณะนี้ค่าระวางเรือแบบเทกองเส้นทางไปแอฟริกาปรับขึ้นจาก 80 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 100 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือปรับขึ้น 20% ไปแล้ว ตลาดนี้มีสัดส่วนการส่งออกคิดเป็น 50-60%

“ตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ตลาดข้าวคึกคักขึ้นมาพอดี เพราะผู้ส่งออกต้องเร่งซื้อข้าวส่งมอบก่อนที่จะมีการปรับค่าระวาง ทำให้ต้องแย่งกันซื้อข้าวในตลาดราคาขยับขึ้น ประกอบกับเรื่องสงครามทำให้ราคาธัญพืชสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวสาลีปรับสูงขึ้น ราคาข้าวสาลีสูงกว่าปลายข้าวและข้าวโพด เช่น ปกติข้าวโพดกก.ละ 8-12 บาท ปลายข้าวกก.ละ 10-11 บาท ห่างกัน 2 บาท ตอนนี้ขยับมาใกล้กัน”

อย่างไรก็ตาม ยังห่วงว่าสถานการณ์ราคาข้าวขยับฐานสูงขึ้น ทั้งจากต้นทุนการผลิต ค่าไฟ ค่าแรงงาน อาจส่งผลกระทบต่อเรื่องเงินเฟ้อ เพราะไทยต้องนำเข้าน้ำมันถึงอย่างไรก็ไม่สามารถจะควบคุมได้ แต่ต้องมีการวางกลไกในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยรัฐบาลควรพิจารณาปรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จากปัจจุบันที่ใช้ประกันรายได้ ต้องปรับเป็นไปช่วยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายตรงให้กับชาวนา เพื่อดูแลภาระค่าครองชีพ เพราะหากรัฐใช้มาตรการตรึงราคาสินค้าปลายทางไม่ให้ปรับขึ้นตามต้นทุนก็อาจจะส่งผลให้สินค้าหายไปจากตลาด เพราะผู้ผลิตอาจจะไม่สามารถผลิตได้

ด้านนายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงแบรนด์ “มาบุญครอง” เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ ต้นวัตถุดิบ และต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการข้าวถุงปรับสูงขึ้นจากราคาน้ำมันสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการข้าวถุงส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับขึ้นราคา เป็นผลมาจากการแข่งขันในตลาดข้าวถุงค่อนข้างสูง ประกอบกับมีผู้เล่นในตลาดมีเพิ่มขึ้นและมีพันธุ์ข้าวชนิดใหม่เข้ามาในตลาด อย่างข้าวพันธุ์หอมพวง ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่าข้าวขาวรองจากข้าวหอมปทุม ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการเดิมยังคงต้องตรึงราคา พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายไว้เพื่อรักษาตลาด

“แม้แนวโน้มด้านต้นทุนสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการยังคงราคา เช่น ข้าวถุง 5 กิโลกรัมทั้งข้าวขาว จำหน่ายถุงละ 70-80 บาท ข้าวหอมมะลิ 5 กิโลกรัมเฉลี่ยถุงละ 140-150 บาท ข้าวหอมพวงถุงละ 120 บาท โดยราคาในตลาด

ยังคงทรงตัวไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาจากการแข่งขันที่สูงส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่ขึ้นราคา โดยอาศัยการจัดทำ  
โปรแกรมส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้ออย่างขำหอมมะลิตรามาบุญครองเฟิงจัดโปรแกรมขึ้น ชื่อ 1 แกรม  
1 ข้าวถุง 5 กิโลกรัม เมื่อ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา”  
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## เอกชนห่วงราคาน้ำมัน-ค่าระวางเรือยังพุ่ง ตัวแปรส่งออกข้าวไทย

เอกชนห่วงราคาน้ำมัน-ค่าระวางเรือยังพุ่งตัวแปรส่งออกข้าวไทย แต่ยังมีใจส่งออกข้าวไทยปีนี้7ล้านตัน  
จากความต้องการโลกที่เพิ่มขึ้นราคาแข่งขันได้ สงครามรัสเซีย-ยูเครนไม่กระทบส่งออกข้าวไทย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึง  
สถานการณ์การส่งออกข้าวในขณะนี้ว่าแม้ว่าตลาดส่งออกข้าวจะกลับมาคึกคักจากความต้องการข้าวในต่างประเทศ  
ดีขึ้นประกอบกับราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ โดยราคาข้าวไทย ณ ตอนนี้ ราคาFOB ข้าว5%อยู่ที่ 415-420  
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งใกล้เคียงกับราคาคู่แข่งอย่างเวียดนามที่มีราคาอยู่ที่ 415 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ทำให้ลูกค้าตัดสินใจหันมาซื้อข้าวไทยมากขึ้น เพราะด้วยคุณภาพข้าวที่ดีทำให้หลายประเทศในแอฟเอเชีย  
หันมาซื้อข้าวไทยไม่ว่าจะเป็นจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์มากขึ้น เฉลี่ยต่อเดือนไทยส่งออกข้าวไปแล้ว7แสนตัน

นอกจากนี้ความต้องการข้าวในประเทศโดยเฉพาะโรงงานผลิตอาหาร ที่ขณะนี้ราคาข้าวโพด ข้าวสาลี  
ปรับตัวสูงเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ผลิตจึงหันมาใช้ข้าวกล้อง เป็นการผสมที่ให้ดีมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคา  
ข้าวเปลือกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นโดยราคาตอนนี้อยู่ที่ตันละ8,500บาทจากเดิมราคาอยู่ที่7,000บาทต่อตันซึ่งช่วย  
ให้ตลาดข้าวกลับมาคึกคักมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เอกชนเป็นห่วงคือ ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทบกับต้นทุนการ  
ขนส่ง ประกอบกับค่าระวางเรือที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังมีราคาขาดแคลนพามาเจอกับ  
ราคาน้ำมันที่ปรับสูงถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลประกบกับค่าเฟดที่ปรับเพิ่มแม้ว่าจะเป็นผลกระทบทางอ้อม เช่น  
การแข่งขันของผู้ส่งออกของประเทศอื่นที่ไทยเสียเปรียบโดยเฉพาะอินโดนีเซีย จีนที่มีกองเรือที่แข็งแกร่งทำให้  
ได้เปรียบในด้านการขนส่ง หรือระยะทางแบบอินเดียที่สามารถส่งออกไปตะวันออกกลาง หรือแอฟริกาซึ่งไกลกว่า  
ไทยส่งผลให้ค่าเฟดของไทยปรับสูงกว่าซึ่งพอไปรวมกับต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่ายทำให้ลูกค้าตัดสินใจไปซื้อข้าวจาก  
ประเทศอื่นแทน

ส่วนสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนนั้น ไม่กระทบส่งออกข้าวไทยมาก ที่กระทบคือพวกข้าวสาลีและ  
ข้าวโพด และการส่งออกข้าวไปรัสเซียและยูเครน ปีที่ผ่านมาส่งไปไม่ถึงหมื่นตันดังนั้นตลาดนี้เป็ตลาดที่เล็กมาก  
ส่วนตลาดซาอุดีอาระเบีย นั้น ถือว่าไม่ใช่ตลาดใหญ่ที่เอกชนจะโฟกัสและแข่งขันยากเพราะซาอุดีอาระเบียบริโภคข้าวบา  
ติก อาจจะมีส่งออกข้าวหอมมะลิไปบางส่วนเพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนต่างชาติที่ไปอาศัยอยู่ที่ซาอุดี

สำหรับอุปสรรคของการส่งออกข้าวไทยในปีนี้นอกจากราคาน้ำมันแล้ว หากผลผลิตข้าวปีไม่มีปัญหาขาด  
แคลน หรือเจอกับแล้งก็คิดว่าน่าจะไปได้ดี หรือถ้ามีอะไรกระทบกับราคาข้าวมากก็อาจจะทำให้การส่งออกได้รับ  
ผลกระทบ ต้องยอมรับว่าการส่งออกข้าวในปัจจุบันเชือดเฉียดกันในเรื่องราคาเป็นหลักแล้วเพราะคุณภาพข้าวแต่ละ  
ประเทศมีการพัฒนาคุณภาพแทบจะไม่แตกต่างกัน

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## ส่งออก.พ.65 ยังรุ่ง ทำรายได้ 23,483.1 ล้านเหรียญ เพิ่ม 16.2% รัสเซียโตสูงสุด

“จूरินทร์” เผยการส่งออก.พ.65 ยังเติบโตได้ดี มีมูลค่า 23,483.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 16.2% ส่วนยอดรวม 2 เดือน มีมูลค่า 44,741.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 12.2% ยังเกินเป้าทั้งปีที่ตั้งไว้ ส่วนตลาดส่งออก รัสเซียขยายตัวสูงสุด ตามด้วยอาเซียน 5 ประเทศ ฮองกง เกาหลีใต้ สหรัฐฯ อินเดีย ไต้หวัน สหราชอาณาจักร CLMV และตะวันออกกลาง

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนก.พ.2565 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี มีมูลค่า 23,483.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.2% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 770,819 ล้านบาท การนำเข้ามีมูลค่า 23,359.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.8% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 776,612 ล้านบาท เกินดุลการค้า 123.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และตัวเลขรวม 2 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-ก.พ.) มีมูลค่า 44,741.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.2% คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 1,479,131 ล้านบาท ยังเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 3-4% และการนำเข้า มีมูลค่า 47,144.8 เพิ่มขึ้น 18.7% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 1,579,300 ล้านบาท โดยขาดดุลการค้า 2,403.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดยตลาดส่งออกสำคัญ ที่ขยายตัวสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.รัสเซีย เพิ่ม 33.4% 2.อาเซียน 5 ประเทศ เพิ่ม 31.5% 3.ฮองกง เพิ่ม 29.8% 4.เกาหลีใต้ เพิ่ม 28.9% 5.สหรัฐฯ เพิ่ม 27.2% 6.อินเดีย เพิ่ม 23% 7.ไต้หวัน เพิ่ม 17.7% 8.สหราชอาณาจักร เพิ่ม 17.3% 9.CLMV เพิ่ม 14.4% 10.ตะวันออกกลาง เพิ่ม 13.8% แต่รายละเอียดสินค้า ยังไม่มี เนื่องจากมีการเปลี่ยนระบบพิกัดภาษีศุลกากรในรอบ 5 ปี ซึ่งต้องรออีกระยะ ถึงจะแยกออกมาได้

สำหรับปัจจัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการส่งออกในเดือนก.พ.2565 มาจากภาคการผลิตทั่วโลกยังขยายตัว ดูได้จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโลก (Global Manufacturing : PMI) อยู่เหนือระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20 จะเป็นโอกาสสำหรับการส่งออกของไทย และสถานการณ์ค่าระวางเรือและการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น แต่ยังไม่รวมประเด็นที่จะเกิดขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งเรื่องโลจิสติกส์ ค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเดือนก.พ.2565 ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่เดือนมี.ค.-เม.ย. ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และลงลึกจากข้อมูลของทูตพาณิชย์ทั่วโลกว่าจะมีผลกระทบด้านไหน จากนั้นจะแก้ปัญหาพร้อมกับเอกชนในนาม กรอ.พาณิชย์ต่อไป

นายจूरินทร์กล่าวว่า การขับเคลื่อนการส่งออกในปีนี้จะยังคงเดินหน้ายุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ต่อไป โดยเน้นเป็นรายสินค้า เช่น ข้าว ปีนี้คาดว่าจะสามารถส่งออกข้าวบรรลุเป้าหมายได้ไม่ต่ำกว่า 7 ล้านตัน และจะมีตลาดเพิ่มในตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบียและอื่น ๆ ส่วนสินค้าไก่ ซาอุดีอาระเบีย ได้อนุญาตให้ไทยส่งออกได้แล้ว 11 โรงงาน ซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการส่งออกได้ล็อตแรก

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าประสานงานกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศ ในการบรรจุสินค้าและบริการของไทยเข้าไปจำหน่าย ล่าสุดแพลตฟอร์มไต้หวันนำสินค้าไทยไปขายบนแพลตฟอร์ม 3 แพลตฟอร์ม คือ PChome , PINKOI Online Marketplace และไปรษณีย์ไต้หวัน ช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ และสินค้า BCG และจะจัดการกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ หรือ Online Business Matching - OBM ต่อเนื่อง อย่างล่าสุด เจรจาชื้อขายสินค้า BCG ได้มูลค่า 3,450 ล้านบาท โดยคู่เจรจา 5 อันดับแรก คือ อินเดีย เมียนมา ญี่ปุ่น เวียดนาม และฟิลิปปินส์ และมีการจัด In-Store Promotion ที่ห้างดองกี้ ญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการขายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ผลไม้และข้าว เป็นต้น

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

## รัสเซีย-ยูเครน ป่วนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ชี้อากาศเกษตรกรไทยปลูกข้าวโพดหลังนา

กสส.เร่งขยายผลข้าวโพดหลังนา เผยทำรายได้สูงกว่าข้าวนาปรังกว่า 3 เท่า ยกโมเดลสหกรณ์การเกษตร บ้านหม้อ จำกัด จังหวัดอุดรธานี เตรียมหนุนสมาชิกปลูกเพิ่ม เผยรัสเซีย-ยูเครน ทบสายป่านซัพพลายวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลน ต้นราคาข้าวโพด สูงถึง 10 บาท/กก.

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายอชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า วิกฤตรัสเซีย-ยูเครนและสถานการณ์เมียนมากระทบต่อการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ของไทย ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น และทั่วโลกขาดแคลน จึงเชื่อว่าจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ผ่านโครงการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุดรธานี ได้ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรังมาเป็นข้าวโพดหลังนา สามารถสร้างรายได้มากกว่าการปลูกข้าวถึง 3 เท่า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 2 ปี สหกรณ์ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาอย่างต่อเนื่อง เดิมเกษตรกรปลูกข้าวได้กำไร 1,200 บาทต่อไร่ เมื่อเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดทำให้ได้กำไรเพิ่มเป็น 4,170 บาทต่อไร่ กรมจึงได้ส่งเสริมให้มีการขยายผล ปัจจุบันมีสหกรณ์หลายแห่งมองข้าวโพดเป็นพืชทางเลือกใหม่ จึงมีสมาชิกสหกรณ์หันมาปลูกข้าวโพดในฤดูแล้งเพิ่มมากขึ้น เฉพาะที่อุดรธานีจาก 2,300 ไร่ เพิ่มเป็น 10,130 ไร่

“เกษตรกรที่ปรับจากการปลูกข้าวนาปรังมาปลูกข้าวโพดหลังนา แม้จะไม่มากหากเปรียบเทียบกับความต้องการ ในประเทศที่มีประมาณ 8 ล้านตัน ประเทศไทยผลิตได้เพียง 4-5 ล้านตัน ทำให้ข้าวโพดฤดูแล้งสามารถทำรายได้ที่ดีเปรียบเทียบกับระหว่างข้าวกับข้าวโพด อย่างไรก็ตามขณะนี้ กสส. ประเมินว่าจากสถานการณ์สงครามที่ ยูเครนกระทบต่อการส่งออกพืชทดแทน”

ได้แก่ ข้าวสาลีและที่เมียนมากระทบต่อการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้ในประเทศขาดแคลนกว่า 3 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวโพดสูงขึ้น เช่นปลายปีที่ผ่านมาราคาขึ้นไปถึง 8-9 บาทต่อ กก.ระดับความชื้น 15% จากปัญหาเมียนมา เมื่อประกอบกับปัญหาสงครามยูเครนก็คาดว่าจะดึงข้าวโพดขึ้นไปกว่า 10 บาทต่อ กก. ดังนั้นเชื่อว่าเกษตรกรจะหันมาปลูกข้าวโพดเพิ่มทั้งในฤดูและนอกฤดู จากราคาที่จูงใจ ประกอบกับใช้เวลาในการปลูกเพียง 120 วันเท่านั้น

ดังนั้น กสส. จะเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตร ที่มีธุรกิจรวบรวมข้าวโพดมาช่วยในการรับซื้อและเชื่อมโยงตลาดจากที่ก่อนหน้านี้ กสส. ได้มีงบสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์หรือบาง พ.ร.ก. ฉกฉกสถานการณ์โควิด ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้มีการปรับปรุง ยุ้งฉาง ลานตาก โกดัง หรือเครื่องอบลดความชื้น เพื่อให้เป็นแก้มลิง และพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด” นายอชฌากล่าว

สำหรับผลการเก็บข้อมูลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีรายงานว่า สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด มีสมาชิกที่สนใจเข้าโครงการเป็นเกษตรกรที่เดิมปลูกข้าวนาปรังจำนวน 36 คนพื้นที่ 735 ไร่ มีต้นทุน 4,715 บาทต่อไร่ รายได้ 5,021 บาทต่อไร่ ได้กำไร 306 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้ได้สมัครเข้าโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (ปีการผลิต 2561/62) จำนวน 36 คน พื้นที่ 735 ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,625 บาทต่อไร่ ขายผลผลิตข้าวโพดได้ 8,314 บาทต่อไร่ กำไร 3,690 บาทต่อไร่



ในปีการเพาะปลูก 2562/63 เกษตรกรชุดเดิมและสมัครเพิ่มเข้าโครงการ 125 คน พื้นที่ 2,341 ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,226 บาท ขายได้ 8,396 บาทต่อไร่ กำไร 4,170 บาทต่อไร่ ทำให้ในปี 2564/65 มีการขยายผลไปในพื้นที่ในจังหวัดอุดรดิตถ์มีเกษตรกรสนใจจำนวน 839 รายพื้นที่ 10,130 ไร่ ขณะนี้ผลผลิตอยู่ระหว่างฤดูการเก็บเกี่ยว

ด้านนายบัญชา เมฆนัย ประธานสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด กล่าวว่า เกษตรกรที่เข้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จึงได้มีการขยายความร่วมมือไปยังสหกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ที่อยู่ในจังหวัดอุดรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งโครงการนี้สหกรณ์บ้านหม้อได้เข้าไปดำเนินการทั้งระบบ ใช้พื้นที่รวมโครงการประมาณ 3,000 ไร่ ซึ่งสหกรณ์ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกในโครงการทั้งด้านความรู้และปัจจัยการผลิต ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,300 กก. เป็นที่น่าพอใจมาก ราคาซื้อต่อกิโลกรัมอยู่ที่ 7-8 บาท ตามความชื้นของผลผลิต จากราคาที่สหกรณ์ประกันไว้ที่ประมาณ 5 บาทเศษ ซึ่งทางสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์ได้ใช้ข้อมูลของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อจำกัด เป็นกรณีศึกษาเพื่อนำไปเผยแพร่และส่งเสริมให้สหกรณ์ทั่วประเทศเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ออกมาเป็นที่น่าสนใจ

ปัจจุบันมีสหกรณ์เครือข่ายในหลายพื้นที่ที่เข้าโครงการรวบรวมผลผลิตข้าวโพดมาส่งให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ โดยใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก่อนส่งไปขายยังปลายทางคือโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยได้รับการช่วยเหลือจากสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์ประสานในการจับคู่ทางธุรกิจ กับตลาดปลายทางคือบริษัทเอกชนที่แปรรูปอาหารสัตว์ ปัจจุบันจังหวัดอุดรดิตถ์ มีสมาชิกสหกรณ์เข้าโครงการ 839 ราย พื้นที่รวม 10,130 ไร่ นอกจากนั้นยังได้รับซื้อเมล็ดข้าวโพด ใบ เปลือก ชังข้าวโพด เพื่อนำมาผลิตอาหารสัตว์ และจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามหลักของการลดการสูญเสียให้มากที่สุด

สำหรับโครงการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ปี 2563/64 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ 74 แห่ง เกษตรกร 4,503 ราย พื้นที่รวม 49,336 ไร่ สามารถรวบรวมผลผลิตได้มูลค่ารวม 155 ล้านบาท แยกเป็นข้าวโพดแบบฝัก 2,445 ตัน มูลค่า 11.65 ล้านบาท และแบบเมล็ด 23,438 ตัน มูลค่า 145.19 ล้านบาท และปีการผลิต 2564/65 มีสหกรณ์สมัครเข้าโครงการ 22 จังหวัด 70 สหกรณ์ พื้นที่ปลูก 62,339 ไร่ เกษตรกร 7,038 ราย กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์วงเงิน 58 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมไปจัดหาปัจจัยการผลิตช่วยเหลือสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมผลผลิตเพื่อส่งจำหน่ายให้กับคู่ค้าภาคเอกชน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **ต้นทุนสินค้าเกษตรพุ่งทะลุ 100% ชงรัฐบาลเพิ่มวงเงินประกันรายได้**

สงครามรัสเซีย-ยูเครนสะท้อนต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรรอบใหม่ ราคา “ปุ๋ย-น้ำมัน-ค่าแรง” เพิ่มขึ้นกว่า 100% อดรายได้เกษตรกรเดือดร้อน ข้าว-มัน-ปาล์ม-ยาง อ่วม ชงข้อมูลใหม่ให้รัฐปรับฐานราคาประกันรายได้ที่ใช้มาแล้ว 3 ปี พร้อมเจรจาร่วมทุนผลิตปุ๋ยจีน-ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ

ภาคเกษตรกรไทยกำลังเผชิญความท้าทายอย่างหนัก หลังวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครนร่วม 1 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานปรับสูงขึ้นกระทบราคาน้ำมันในประเทศ-ราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจนต้องปรับขึ้นค่าเอฟที งวดที่ 2 อีกระลอก ขณะที่ต้นทุนการเพาะปลูก-ปุ๋ยสัตว์ต่างก็ได้รับแรงกดดันจากราคาธัญพืช-แม่ปุ๋ยที่ผลิตจากแหล่งรัสเซีย-ยูเครนปรับสูงขึ้น รวมถึงมาตรการแข่งกับจีนรัสเซียทำให้หลายประเทศต้องแย่งชิงซื้อจาก

แหล่งอื่นทดแทน ปัญหาระดับโลกลามมาสู่ปัญหาเศรษฐกิจจากต้นทุนการเกษตรสูงขึ้น แต่ระดับรายได้ลดลง ซึ่งภาครัฐยังคงใช้มาตรการประกันรายได้ราคาเดิม 3 ปีแล้ว

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ต้นทุนเกษตรกรโดยรวมปรับสูงขึ้น ทั้งจากต้นทุนปุ๋ย ค่าน้ำมัน และค่าแรงงาน ซึ่งหากแยกเฉพาะด้านพบว่า ต้นทุนปุ๋ยและเคมีเกษตรปรับสูงขึ้นไปเกินกว่า 100% จากปีก่อน

ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกร ซึ่งในบางสินค้ากระทบรุนแรง เพราะราคาขายในตลาดไม่ได้สูงขึ้น เช่น ข้าว ทำให้ขณะนี้สมาชิกโรงเรียนเข้ามาขอให้เสนอภาครัฐพิจารณาขยับฐานราคาในโครงการประกันรายได้ที่ใช้ระดับเดิมมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้เพียงพอกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหารือกับรัฐต่อไป

“ผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หากแยกเป็นรายชนิด สินค้าพืชไร่จะกระทบมากกว่าสินค้าพืชสวน เช่น ข้าว ข้าวโพด จะกระทบมากกว่าปาล์ม ยางพารา เพราะต้นทุนขึ้น แต่ราคาตลาดก็ขยับขึ้น ส่วนสินค้าปศุสัตว์จะมีกลุ่มสุกรที่กระทบมากที่สุดจากต้นทุนอาหารสัตว์และโรค ตามด้วย ไก่เนื้อ ไก่ไข่”

ขอเสนอให้รัฐพิจารณาผลิตปุ๋ยเอง ลดการนำเข้า เพราะปัจจุบันไทยมีแหล่งแร่ที่ใช้เป็นแม่ปุ๋ย 2 ชนิด คือ โปแทสเซียม ในแหล่งที่ จ.ชัยภูมิ และไนโตรเจน ซึ่งได้จากบายโปรดักต์ของการกลั่นน้ำมัน ซึ่งเรามีโรงกลั่น 4-5 โรงสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยแอมโมเนีย นอกจากนี้ ไทยควรพิจารณาเจรจาความร่วมมือกับจีนที่เป็นแหล่งผลิตฟอสเฟตที่สำคัญ ร่วมกันลงทุนเป็นบริษัทร่วมทุนผลิตปุ๋ยสำหรับ 2 ประเทศ

ส่วนปัญหาต้นทุนค่าน้ำมัน อยากให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มโดยใช้คูปองน้ำมันมาช่วย ส่วนการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ขอให้รัฐหันมาส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศทดแทนการนำเข้า เช่น ข้าวเปลือกหรือข้าวสารเก่าในสต็อกรัฐบาล อีกด้านหนึ่งเกษตรกรต้องปรับแผนลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การปรับจากการใช้ปุ๋ยเคมีไปเป็นอินทรีย์ ซึ่งทำให้ต้นทุนต่อไร่ลดลงจาก 4,000-5,000 บาท เหลือ 3,000 บาทต่อไร่

### **ขยับประกันรายได้ข้าว-มัน-ปาล์ม**

ด้าน นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า สมาคมขอให้รัฐพิจารณาทบทวนราคาประกันรายได้ข้าว ซึ่งเป็นระดับที่ใช้มาต่อเนื่อง 3 ปีแล้ว ขณะที่ปัจจุบันต้นทุนการเพาะปลูกข้าวปรับขึ้นไปทั้งหมด โดยเฉพาะค่าปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยสูตรอื่นที่ใช้ในนาข้าว เช่น 16-8-8 ปรับจากกระสอบละ 800-900 เป็น 1,100-1,200 บาท ซึ่งมีผลให้ต้นทุนการเพาะปลูกของชาวนาเฉลี่ยต่อไร่ 4,500-5000 บาท (โดยปกติต้องปลูกประมาณ 1.5 ไร่ จะได้ข้าวเปลือก 1 ตัน)

โดยคาดว่าผลผลิตปีนี้มีปริมาณ 28 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลิตข้าวนาปรัง คาดว่าปลายเดือนมีนาคมนี้ก็น่าจะออกสู่ตลาดหมด ส่วนราคาตลาดขณะนี้ ข้าวขาว ตันละ 8,000 บาท ต่ำกว่าราคาประกันที่ตันละ 10,000 บาท ส่วนข้าวหอมปทุม ตันละ 9,000 บาท จากราคาประกันตันละ 11,000 บาท และข้าวหอมมะลิ ตันละ 12,000-13,000 บาท จากราคาประกันตันละ 15,000 บาท

### **ปุ๋ยมันสำปะหลังทะลุ 200%**

นายรังษี ไร่สอาด นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมอยากขอให้รัฐบาลพิจารณาปรับราคาประกันรายได้มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น จาก กก.ละ 2.50 บาท เป็น 2.70 บาท เพราะสถานการณ์ต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกรสูงขึ้น จากเดิม กก.ละ 2.20-2.30 บาท เป็น 2.50 บาท เป็นผลจากราคาปุ๋ยที่ปรับขึ้นมากกว่า 150-200% จากเดิมปุ๋ยยูเรียขายกระสอบละ 500 บาท เป็น 1,100 บาท ปุ๋ยชนิดอื่น ๆ ก็ปรับเพิ่มขึ้นจาก

กระสอบละ 700 บาท เป็น 1,100 บาทต่อกระสอบ ยังไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าแรง ที่เป็นต้นทุนของเกษตรกร ส่วนราคารับซื้อหัวมันสด กก.ละ 2.60 บาท กำไร 10 สตางค์ถือว่าน้อย ซึ่งแม้ว่าภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือจัดหาปุ๋ย ราคาถูก แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ และมองว่าแนวโน้มราคาปุ๋ยจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

“ตอนนี้ประกันรายได้มาช่วยประมาณ 15% ของผลผลิตเท่านั้น ผลผลิตจะออกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม เป็นช่วงที่ผลผลิตออกเยอะ คาดการณ์ว่าผลผลิตปีนี้ 34 ล้านตัน ความต้องการใช้ในประเทศ 24 ล้านตัน และส่งออก 10 ล้านตัน ราคายังพอมีกำไรจากต้นทุน กก.ละ 10 สตางค์ แต่จีนก็มีการปลูกข้าวโพดมากขึ้นมาใช้ทดแทน ก็ต้องดูว่าจะกระทบราคามันหรือไม่ และอนาคตเกษตรกรไทยต้องพัฒนาเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เป้าหมาย 4 ตันต่อไร่ แต่ปัจจุบันยังได้ 3.2-3.3 ตันต่อไร่”

นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แม้ว่าราคาลาดปาล์มน้ำมันจะขยับสูงสุดในรอบ 9 ปี ไปถึง กก.ละ 13 บาท แต่ต้นทุนชาวสวนปาล์มก็ปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 9 ปีเช่นกัน จากเดิมที่ต้นทุนการผลิตผลปาล์มเฉลี่ย กก.ละ 3.18-3.78 บาท เพิ่มเป็น กก.ละ 5-6 บาท โดยเฉพาะปุ๋ยปรับเกิน 100% เช่น โปแทสเซียม 0-0-60 ปรับจากตันละ 12,000-14,000 บาท ไปแตะระดับ 30,000 บาทแล้ว หรือยูเรียจากที่ตันละ 4,500-5,000 บาท ปรับเป็น 20,000 บาท ซึ่งจะใช้ปุ๋ยเฉลี่ย 8-12 กก.ต่อตันต่อปี ต้นทุนรวมอื่น ๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง รวม 80-90%

ขณะที่ราคาประกันรายได้เกษตรกรยังคงเดิมอยู่ที่ กก.ละ 4 บาท มา 3 ปีแล้ว เป็นไปได้หรือไม่หากรัฐจะพิจารณาทบทวนระดับราคาประกันรายได้ เป็น กก.ละ 4.50 บาท จะช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพเพราะรัฐประกันรายได้ให้เกษตรกร

สำหรับผลผลิตปาล์มขณะนี้ทยอยออกไปถึงเดือนสิงหาคม คาดว่าจะมีผลปาล์มทะเลาะเฉลี่ยเดือนละ 1.0-1.5 ล้านตัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% จะได้น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ที่ 2.5-2.6 แสนตัน หักการใช้เพื่อการบริโภคในประเทศ และการใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซลก็จะเหลือเดือนละ 6-7 หมื่นตัน ซึ่งล่าสุดสต็อกน้ำมัน CPO เดือนมีนาคมมี 1.7 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ.ที่มี 1.3 แสนตัน อยู่ในมือเอกชนทั้งโรงสกัด โรงกลั่นและโรงงานไบโอดีเซล

### สวนยางแบกรับ 3 ต้นทุน

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากเหตุรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต้นทุนการผลิตสวนยางเพิ่มขึ้นทุกทาง โดยต้นทุนส่วนใหญ่คือ ราคาปุ๋ย แรงงาน ราคาน้ำมัน ซึ่งทั้ง 3 อย่างเป็นปัจจัยหลักของชาวสวน

“ถ้าสงครามยูเครนยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยอย่างแน่นอน ชาวสวนยางเดือดร้อนแน่นอน เพราะต้นทุนการผลิตสูงขึ้นต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีการประกันรายได้ยางพารา รัฐบาลกำหนด กก.ละ 60 บาท/กก. ทั้งที่ราคาต้นทุนการผลิตที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุไว้ อยู่ที่ 63.65 บาท/กก. เมื่อ 7-8 ปีมาแล้ว ตอนนี้เกษตรกรชาวสวนยางเดือดร้อนแน่นอน”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## “พาณิชย์”เคาะส่วนต่างข้าวงวดที่ 24 “เปลือกเหนียว” รับสูงสุด ตามด้วย “เปลือกเจ้า”

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 24 ชดเชย 4 ชนิด เหตุข้าวเปลือกหอมมะลีสิ้นสุดฤดูกาล เผย “ข้าวเปลือกเหนียว” ยังคงได้รับชดเชยสูงสุด หลังราคายังไม่กระเตื้อง ตามด้วย “ข้าวเปลือกข้าว”

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 25 มี.ค.2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 24 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 18-24 มี.ค.2565 จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยการจ่ายส่วนต่างน้อยลง เพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ยกเว้นข้าวเปลือกเหนียว ที่ราคายังลดลง ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 24 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 12,281.04 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,718.96 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 10,946.40 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 53.60 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,676.80 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,323.20 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,437.60 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,562.40 บาท

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 24 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 27,503.36 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 1,340 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 39,696 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 40,998.40 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

xx



## เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวทรงตัวในระดับสูง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 เดือนครึ่ง เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากตลาดนำเข้าที่สำคัญได้แก่ ฟิลิปปินส์ และประเทศในแถบแอฟริกา ประกอบกับค่าขนส่งทางเรือก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วย ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 415-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน

วงการค้าระบุว่า อุปทานข้าวในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่กำลังมีการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) ของปี 2021/22 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งส่งผลให้ภาวะราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มอ่อนตัวลง

The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 5-28 มีนาคม 2565 จะมีเรือบรรทุกสินค้า (breakbulk ships) อย่างน้อย 11 ลำ เข้ามารอรับสินค้าข้าวที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City (HCMC) Port เพื่อรับมอบข้าวประมาณ 178,050 ตัน

เว็บไซต์ VOVWORLD รายงานว่า บริษัท An Giang Import-Export Joint Stock Company (Angimex) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding; MoU) กับผู้ซื้อจากประเทศเซียร์ราลีโอน ในแอฟริกา เพื่อจัดหาข้าวจำนวนประมาณ 3 ล้านตัน ในระยะเวลา 3 ปี

กรมผลิตธัญพืช กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (the Department of Crop Production, Ministry of Agriculture and Rural Development, MARD) รายงานว่า โครงการการผลิตข้าวในฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) ของปี 2021/22 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีการปรับเปลี่ยนจากข้าวคุณภาพปานกลางและข้าวเหนียว (medium-quality, sticky varieties) ไปเป็นข้าวหอมและข้าวชนิดพิเศษ (aromatic and specialty rice) มากขึ้น โดยกลุ่มข้าวหอม เช่น Jasmine 85, ST, RVT, Nang Hoa 9 มีสัดส่วนประมาณ 33% ของพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว กลุ่มข้าวคุณภาพสูง (High-quality rice) เช่น OM5451, DT8, OM18, OM9577, OM9582, OM4900, OM7347, OM6976 มีสัดส่วนประมาณ 49.64% ของพื้นที่เพาะปลูก แต่ลดลงประมาณ 3% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ขณะที่ กลุ่มข้าวคุณภาพปานกลาง เช่น IR 50404, OM576, C10 มีสัดส่วนประมาณ 7.12% ลดลงประมาณ 2.38% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และกลุ่มข้าวเหนียว (Sticky rice) มีสัดส่วนประมาณ 9% ลดลงประมาณ 4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ส่วนในจังหวัดทางตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มข้าวหอมและพันธุ์พิเศษยังมีสัดส่วนประมาณ 11.69% เพิ่มขึ้น 1.43% เมื่อเทียบกับช่วงฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) ของปี 2021/22 ขณะที่กลุ่มพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงมีสัดส่วนเกือบ 67% แต่กลุ่มพันธุ์ข้าวคุณภาพปานกลางมีสัดส่วนประมาณ 10% เท่านั้น

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนชนิดข้าวที่เพาะปลูก สืบเนื่องมาจากเมื่อปีแล้วที่ราคาข้าวหอมและข้าวคุณภาพสูงอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพและเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สมเหตุสมผล ในขณะที่ราคาข้าวเหนียวตกต่ำลงจนบางครั้งก็เท่ากับราคาข้าวขาวกลุ่ม IR 50404 รวมทั้งยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้ผลกำไรที่เกษตรกรได้รับลดลงอย่างมาก

นอกจากนี้ กลุ่มพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเพาะปลูกได้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงภายใต้โครงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมข้าวใหม่ เพื่อให้เหมาะสำหรับการบริโภคภายในประเทศและตอบสนองความต้องการส่งออก และการแข่งขันในตลาดที่เป็นไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืน

จากข้อมูลของกรมผลิตธัญพืช ระบุว่า ปัจจุบันข้าวพันธุ์ทนเค็มได้ค่อนข้างดีตั้งแต่ 3-4% ขึ้นไปได้แก่ พันธุ์ OM2517, OM9577, OM9955, OM5464, GKG14 และบางพันธุ์สามารถทนต่อความเค็มได้ตั้งแต่ 2-3% เช่น OM6976, OM5451, OM9921, OM5621, OM6677, ST5, AS996 หรือข้าวอายุสั้นบางชนิด (ต่ำกว่า 90 วัน) แต่มีไม่มากนัก ซึ่งทางการได้มีการติดตามและประเมินผลเพื่อแนะนำให้นำไปผลิตต่อไป

ในขณะนี้ หลายพื้นที่ในภาคใต้ได้เริ่มเพาะปลูกข้าวในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง (summer-autumn crop) ของปี 2565 แล้ว ซึ่งกรมผลิตธัญพืชได้แนะนำให้ปลูกข้าวขาวเมล็ดยาว ได้แก่ พันธุ์ข้าว DT8, OM5451, OM6976, OM4900, OM7347, OM4218, Jasmine 85 โดยมีสัดส่วนประมาณ 55- 60% ของพื้นที่เพาะปลูก กลุ่มข้าวหอมและข้าวพันธุ์พิเศษ เช่น ST5, RVT, Nang Hoa 9, VD 20 มีสัดส่วนประมาณ 15-20% ของพื้นที่เพาะปลูก แต่ในกลุ่มข้าวเหนียวให้มีสัดส่วนน้อยกว่า 10% ของพื้นที่เพาะปลูก

ที่มา *Oryza.com*

### อินโดนีเซีย

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อมูลของกระทรวงเกษตรว่า ทางการอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2023 ไว้ที่จำนวนประมาณ 56.08 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของปีนี้ (2022) ที่ 57.5 ล้านตัน

ทางด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-เมษายนของปีนี้ จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 25.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

### จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อมูลของศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) ว่า ทางการจีนได้ขายข้าวจำนวน 9,727 ตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.53% ของปริมาณข้าวทั้งหมด (ที่อยู่ในคลังสำรองของรัฐบาล) ที่นำออกมาเสนอขาย ในการประมูลเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยราคาขายเฉลี่ย (The average selling price) อยู่ที่ประมาณ 2,644 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 415.34 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

### ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 52,500 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 23.14% เมื่อเทียบกับปริมาณ 50,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 32,800 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.72% เมื่อเทียบกับ 28,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 (ประกอบด้วยข้าวขาว 500 ตัน ข้าวหอม 31,400 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 900 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 62.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 13.22% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 55.2%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 11,100 ตัน ลดลง 22.09% เมื่อเทียบกับ 14,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 (ประกอบด้วยข้าวหอม 10,200 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 900 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 21.1% ลดลง 24.9% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 28.1%) ตามด้วยประเทศกัมพูชาประมาณ 1,600 ตัน

(ส่วนแบ่งตลาด 3.0% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 40.74% และสัดส่วนลดลง 43.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2564) จีนประมาณ 4,300 ตัน เพิ่มขึ้น 30.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 8.2%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 500 ตัน ลดลง 37.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 1.0%) และประเทศอื่นๆ 2,200 ตัน เพิ่มขึ้น 29.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 4.2%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาณ 2,038 ตัน ลดลง 62.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 5,371 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 1,858 ตัน เพิ่มขึ้น 6.41% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,746 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งไปยังสหรัฐฯ 160 ตัน เพิ่มขึ้น 11.11% เมื่อเทียบกับ 144 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งไปยังแคนาดา 20 ตัน ลดลง 67.21% เมื่อเทียบกับ 61 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นต้น

การเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 รวม 16,700 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock for the import period) จำนวน 12,300 ตัน

ทั้งข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฮ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 259 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 146 แห่ง โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 40 กิโลกรัม เท่ากับปี 2019 แต่ลดลงประมาณ 14.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 47 กิโลกรัมในปี 2011

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 6.15 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 6.03 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.88 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 4.78 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า และราคานำเข้าข้าวจากจีน (Chinese Yu Jien) อยู่ที่ 5.79 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 5.82 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.89 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 13.64 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 11.08 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 11.10 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า และราคาข้าวของจีน (Chinese Yu Jien) อยู่ที่ 13.6 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 12.90 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2564) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 276,000 ตัน ลดลงประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับปริมาณ 295,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 151,000 ตัน ลดลงประมาณ 3.0% เมื่อเทียบกับ 155,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 (ประกอบด้วย ข้าวขาว 4,100 ตัน ข้าวหอม 138,200 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 8,700 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 54.7% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 52.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 75,100 ตัน ลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับ 78,100 ตัน ในช่วงเดียวกัน

ของปี 2563 (ประกอบด้วยข้าวหอม 69,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่น ๆ รวม 5,500 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.2% ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 26.4%) ตามด้วยประเทศกัมพูชาประมาณ 11,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.3% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 49.8% และสัดส่วนลดลง 46.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2563) จีนประมาณ 20,700 ตัน เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 7.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 4,900 ตัน ลดลง 31.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%) และประเทศอื่นๆ 12,500 ตัน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 4.5%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2564) มีปริมาณ 30,937 ตัน เพิ่มขึ้น 144.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,651 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 10,178 ตัน เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,740 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประเทศจีนจำนวน 17,415 ตัน เพิ่มขึ้น 1,293.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,250 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สหรัฐจำนวน 791 ตัน เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 749 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แคนาดา 198 ตัน ลดลง 49.5% เมื่อเทียบกับ 392 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นต้น

ที่มา Trade and Industry Department

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Minimum Access (MA) tender ครั้งที่ 16 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (non-Glutinous long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global Tender) จำนวนรวม 12,700 ตัน ประกอบด้วย 1.ข้าวสารเมล็ดยาว (non-Glutinous long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global Tender) จำนวน 6,350 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2565 2.ข้าวสารเมล็ดยาว (non-Glutinous long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global Tender) จำนวน 6,350 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2565

การประมูลในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่การประมูลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา (ครั้งที่ 15) ญี่ปุ่นไม่สามารถซื้อข้าวตามที่กำหนดไว้ (ข้าวจากสหรัฐฯ 12,700 ตัน) จึงต้องจัดการประมูลซื้ออีกครั้ง (re-tender) รายละเอียดที่ [https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n\\_announce/attach/pdf/index-41.pdf](https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-41.pdf)

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Minimum Access (MA) tender ครั้งที่ 15 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice (medium grain)) จากสหรัฐฯ จำนวน 12,700 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2565 หลังจากที่มีการประมูลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา (ครั้งที่ 14 (re-tender)) ญี่ปุ่นไม่สามารถซื้อข้าวตามที่กำหนดไว้ (ขาดข้าวจากสหรัฐฯ จำนวน 12,700 ตัน) จึงต้องจัดการประมูลซื้ออีกครั้ง (re-tender) ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นก็ยังไม่สามารถซื้อข้าวจากการประมูลครั้งนี้ได้

การประมูลแบบ MA ทั้ง 13 ครั้งก่อนหน้านี้ จำนวน 643,648 ตัน ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยรวม 260,848 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 40.53% ของปริมาณที่ซื้อทั้งหมด ประกอบด้วยข้าวสาร 253,828 ตัน และข้าวเหนียว 7,020 ตัน

ที่มา Oryza.com



## เกาหลีใต้

หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) ครั้งที่ 3 ของปี 2022 (Announcement of bidding for purchase of TRQ rice (3<sup>rd</sup>) for 2022) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (เปิดรับลงทะเบียนการประมูลในวันที่ 30 มีนาคม 2565) ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าว (non-glutinous milled rice) รวมทั้งหมด 152,654 ตัน ประกอบด้วย

1. ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain) จากจีน (US No.3) จำนวน 22,222 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ท่าเรือ Gunsan

2. ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain) จากจีน (US No.3) จำนวน 22,222 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่ท่าเรือ Masan

3. ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain) จากจีน (US No.3) จำนวน 22,222 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่ท่าเรือ Ulsan

4. ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain) จากจีน (US No.3) จำนวน 22,222 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ท่าเรือ Incheon

5. ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain) จากจีน (US No.3) จำนวน 16,111 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ท่าเรือ Masan

6. ข้าวกล้องเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice long grain) จากไทย (US No.3) จำนวน 14,327 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ท่าเรือ Gunsan

7. ข้าวกล้องเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice long grain) จากไทย (US No.3) จำนวน 14,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ท่าเรือ Incheon

8. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled rice long grain) จากไทย (US No.1) จำนวน 1,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 5 พฤษภาคม-10 กรกฎาคม 2565 ที่ท่าเรือ Busan

9. ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice medium grain) จากออสเตรเลีย (US No.3) จำนวน 8,556 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ท่าเรือ Busan

10. ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice medium grain) จากออสเตรเลีย (US No.3) จำนวน 8,772 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ท่าเรือ Busan

11. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled long grain rice) จากเวียดนาม (US No.1) จำนวน 1,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 5 พฤษภาคม-10 กรกฎาคม 2565 ที่ท่าเรือ Incheon (รายละเอียดที่ <https://www.at.or.kr/article/apko363300/view.action?articleId=41051>)

เมื่อสัปดาห์ก่อน หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) ครั้งที่ 2 ของปี 2022 (Announcement of bid to purchase TRQ rice (2nd) for 2022) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (เปิดรับลงทะเบียนการประมูลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าว (non-glutinous milled rice) รวมทั้งหมด 72,235 ตัน ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่า เกาหลีใต้สามารถซื้อข้าวได้รวม 26,791 ตัน ประกอบด้วย 1. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown long grain rice) จากเวียดนาม (US No.3) จำนวน 9,000 ตัน ในราคาต่อตัน 510.70 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน c&f 2. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous

brown long grain rice) จากเวียดนาม (US No.3) จำนวน 9,000 ตัน ในราคาต่อตัน 507.99 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน c&f. ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown long grain rice) จากเวียดนาม (US No.3) จำนวน 8,791 ตัน ในราคาต่อตัน 517 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน c&f

ทั้งนี้หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ภายใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกประกาศกำหนดมาตรการโควต้าภาษี (Tariff Rate Quota; TRQ) สำหรับปี 2022 โดยระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 การประกาศการประมูลจะมีกำหนดออกประกาศในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน และมิถุนายน และในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 การประมูลจะมีขึ้นสองหรือสามครั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศ โดยมีการกำหนดปริมาณโควต้ารายประเทศ (country-specific quotas) ดังนี้ 1. ประเทศจีน 157,195 ตัน 2. ประเทศสหรัฐฯ 132,304 ตัน 3. ประเทศเวียดนาม 55,112 ตัน 4. ประเทศไทย 28,494 ตัน 5. ประเทศออสเตรเลีย 15,595 ตัน และมีโควต้า Global Quota จำนวน 20,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเนื่องจากค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มของข้าวหักที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 367-370 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากระดับ 371-378 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

วงการค้าระบุว่า ผู้นำเข้าข้าวพยายามที่จะเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศของตนให้มากขึ้น หลังจากที่ราคาข้าวสาลีและข้าวโพดในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการบริโภคข้าวมากขึ้นเพื่อทดแทนข้าวสาลีและข้าวโพดที่อยู่ในภาวะตึงตัว และมีแนวโน้มที่ราคาจะยังคงอยู่ในระดับสูง โดยตลาดนำเข้าข้าวที่สำคัญมีความต้องการข้าวคุณภาพต่ำ (low-grade rice) เช่น ข้าวหักและปลายข้าว เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ของประเทศในแถบเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยวงการค้าระบุว่า มีคำสั่งซื้อข้าวหักจากผู้ผลิตอาหารสัตว์มากขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

## ปากีสถาน

Pro Pakistan รายงานว่า ทางกรปากีสถานได้ขอให้ทางการจีนเพิ่มโควตานำเข้าข้าวเป็น 2 ล้านตัน โดยในระหว่างการเดินทางไปเยือนประเทศจีนของนายกรัฐมนตรีปากีสถานเมื่อเดือนที่แล้ว เขาได้ขอให้ทางการจีนเพิ่มโควตาการนำเข้าสินค้าจากปากีสถานซึ่งรวมถึงข้าวด้วย

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2021/22 (กรกฎาคม 2564-มิถุนายน 2565) ปากีสถานได้ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับมูลค่า 2.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2020/21

ที่มา *Oryza.com*

## สหราชอาณาจักร

Afax รายงานว่า สหราชอาณาจักรได้ตกลงที่จะยกเลิกภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ (the tariff on imports) ซึ่งรวมไปถึงภาษี 25% สำหรับข้าวสารที่สีแล้วและข้าวหัก

ทางด้านผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ (The U.S. Trade Representative; USTR) ได้ประกาศยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากสหราชอาณาจักรด้วย โดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการประชุมระหว่างผู้แทนของทั้งสองประเทศ โดยการบรรลุข้อตกลงเพื่อยกเลิกภาษีของทั้งสองฝ่ายจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ การตัดสินใจในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก U.S. Rice และ UK Rice Association โดยผู้เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมข้าวของสหรัฐฯ ได้แสดงความชื่นชมฝ่ายบริหารของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหราชอาณาจักรเพื่อยกเลิกภาษีเหล่านี้

ในปัจจุบันนี้ ข้าวของสหรัฐฯ สามารถเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรได้โดยผ่านระบบโควตาภาษี 0% ที่มีการจำกัดปริมาณนำเข้า (limited duty-free milled rice quota) และการนำเข้านอกโควตาซึ่งจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราปกติ (Most Favored Nation (MFN) tariffs; MFN)

ที่มา *Oryza.com*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2564-23 มีนาคม 2565 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 638,834 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.15% เมื่อเทียบกับจำนวน 564,572 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 137,586 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 40.11% เมื่อเทียบกับจำนวน 98,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 501,247 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 466,373 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 277,440 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 81.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 153,105 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 มีนาคม 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 31,491 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-23 มีนาคม 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย ฝรั่งเศส 115,563 ตัน เนเธอร์แลนด์ 104,522 ตัน อิตาลี 92,591 ตัน สเปน 64,971 ตัน โปแลนด์ 57,823 ตัน เยอรมนี 40,532 ตัน เบลเยียม 35,718 ตัน โปรตุเกส 33,493 ตัน บัลแกเรีย 17,552 ตัน สาธารณรัฐเชค 17,540 ตัน สวีเดน 17,116 ตัน ไอร์แลนด์ 10,618 ตัน ลิทัวเนีย 6,575 ตัน เดนมาร์ก 5,311 ตัน สโลวาเกีย 3,254 ตัน ออสเตรีย 3,069 ตัน โรมานี 2,758 ตัน ไชปรัส 2,503 ตัน ฟินแลนด์ 2,194 ตัน ฮังการี 1,991 ตัน กรีซ 1,301 ตัน มอลต้า 1,251 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-21 มีนาคม 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 83,782 ตัน ลดลง 15.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 24,786 ตัน ลดลง 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัย 24,495 ตัน เพิ่มขึ้น 30.5%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 20,291 ตันเพิ่มขึ้น 1,634.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปารากวัย 18,327 ตันเพิ่มขึ้น 103.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 103,810 ตัน เพิ่มขึ้น 74.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 88,947 ตัน เพิ่มขึ้น 21.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 77,265 ตัน เพิ่มขึ้น 36.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 42,825 ตัน ลดลง 25.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเวียดนามจำนวน 42,152 ตัน เพิ่มขึ้น 38.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 188,838 ตัน เพิ่มขึ้น 119.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรูกวัยจำนวน 18,387 ตัน เพิ่มขึ้น 121.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 16,443 ตัน เพิ่มขึ้น 426.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 14,499 ตัน เพิ่มขึ้น 39.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 11,644 ตัน เพิ่มขึ้น 63.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-21 มีนาคม 2565 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 43,194 ตัน เบลเยียม 35,646 ตัน โปรตุเกส 28,682 ตัน อิตาลี 24,862 ตัน สเปน 22,780 ตัน บัลแกเรีย 20,269 ตัน ฝรั่งเศส 17,889 ตัน โปแลนด์ 15,449 ตัน เยอรมนี 3,569 ตัน เดนมาร์ก 1,174 ตัน กรีซ(EL) 689 ตัน ลิทัวเนีย 297 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 87,647 ตัน เนเธอร์แลนด์ 77,302 ตัน อิตาลี 54,721 ตัน สเปน 38,668 ตัน โปแลนด์ 34,955 ตัน เยอรมนี 29,222 ตัน เบลเยียม 25,090 ตัน สวีเดน 15,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 16,406 ตัน ลิทัวเนีย 6,927 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 5,580 ตัน กรีซ (EL) 4,669 ตัน โปรตุเกส 4,488 ตัน เดนมาร์ก 3,933 ตัน บัลแกเรีย 3,776 ตัน สโลวีเนีย (SI) 3,109 ตัน ออสเตรีย 2,808 ตัน โรมาเนีย (RO) 2,278 ตัน ไซปรัส (CY) 2,275 ตัน ฟินแลนด์ 2,140 ตัน โครเอเชีย (HR) 1,969 ตัน ฮังการี (HU) 1,390 ตัน มอลต้า 1,144 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 198,542 ตัน สเปน 26,950 ตัน เนเธอร์แลนด์ 16,765 ตัน ฝรั่งเศส 13,359 ตัน อิตาลี 8,475 ตัน โปแลนด์ 7,342 ตัน ลิทัวเนีย 2,466 ตัน เยอรมนี 2,191 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 1,715 ตัน โปรตุเกส 1,551 ตัน บัลแกเรีย 778 ตัน สาธารณรัฐเชค 500 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 382 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-21 มีนาคม 2565 เช่น อิตาลี 93,638 ตัน สเปน 29,782 ตัน เบลเยียม 13,621 ตัน เนเธอร์แลนด์ 13,072 ตัน โปรตุเกส 11,564 ตัน กรีซ (EL) 10,726 ตัน ลิทัวเนีย 4,321 ตัน เยอรมนี 2,839 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,941 ตัน โรมาเนีย 1,316 ตัน โปแลนด์ 1,243 ตัน ฝรั่งเศส 1,124 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เนเธอร์แลนด์ 2,128 ตัน เบลเยียม 1,652 ตัน อิตาลี 1,611 ตัน สเปน 743 ตัน โปรตุเกส 474 ตัน กรีซ (EL) 424 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*



## อาร์เจนตินา

สถาบัน Instituto Nacional de Estadística y Censos รายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 อาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 22,827 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 62.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,045 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นประมาณ 144.98% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2022 ที่ส่งออกได้ 9,318 ตัน โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 7,663 ตัน ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (brown rice, non-parboiled) จำนวน 13,566 ตัน ข้าวหักจำนวน 1,204 ตัน และข้าวเหนียว 393 ตัน

ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2022 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) อาร์เจนตินาส่งออกข้าวได้ประมาณ 32,145 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 30,068 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 15,349 ตัน ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (brown rice, non-parboiled) จำนวน 15,198 ตัน ข้าวเหนียว (parboiled) จำนวน 393 ตัน และข้าวหักจำนวน 1,204 ตัน

ในปี 2021 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2021) อาร์เจนตินาส่งออกข้าวได้ประมาณ 413,779 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 342,154 ตัน ในปี 2020 ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 277,044 ตัน ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (brown rice, non-parboiled) จำนวน 111,616 ตัน ข้าวกล้องที่เป็นข้าวเหนียว (brown rice, parboiled) จำนวน 359 ตัน และข้าวหักจำนวน 24,760 ตัน

ในปี 2020 (มกราคม-ธันวาคม 2020) มีการส่งออกข้าวจำนวน 342,154 ตัน ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 407,968 ตัน ในปี 2019 ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 257,458 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 65,455 ตัน ข้าวเปลือก 19,241 ตัน และข้าวเหนียว 402 ตัน โดยที่ในปี 2019 อาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 407,968 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 385,175 ตัน ในปี 2018

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2021/22 (เมษายน 2021-มีนาคม 2522) คาดว่า อาร์เจนตินาจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 933,000 ตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีการตลาด 2020/21 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 897,000 ตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวจะเพิ่มขึ้น จากการที่เกษตรกรได้ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวในปี 2020/21 มากขึ้นเนื่องจากราคาข้าวในปีที่ผ่านมาสูงขึ้นประกอบกับได้ผลผลิตดีขึ้น รวมทั้งการที่มีฝนตกลงมาอยู่ที่เกณฑ์ที่ดียังเอื้อต่อการเพาะปลูกข้าวด้วย

ในส่วนของส่งออกข้าวนั้น คาดว่าในปีการตลาด 2021/22 จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 460,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากการประมาณการณ์ในปี 2020/21 ที่ 380,000 ตัน เนื่องจากคาดว่าอุปทานข้าวในประเทศจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ประเทศคิวบา ชิลี บราซิล และสเปน อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกข้าวยังกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคการส่งออก เช่น ค่าขนส่งและราคาค่าระวางเรือที่เพิ่มสูงขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

## บราซิล

MercoPress รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมข้าวบราซิล (the Brazilian Rice Industry Association; Abiarroz) ว่าการส่งออกข้าวเปลือกของบราซิลในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวน 135,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าส่งออกมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับ 22.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-กุมภาพันธ์) บราซิลส่งออกข้าวเปลือกประมาณ 277,300 ตัน มูลค่า 84.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากจำนวนประมาณ 103,300 ตัน มูลค่าประมาณ 32.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยประเทศเวเนซุเอลายังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของบราซิล รองลงมาคือประเทศคิวบา เปรู สหรัฐอเมริกา และเคปเวิร์ด (Cape Verde)

ทางด้านการนำเข้าข้าว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 บราซิลนำเข้าข้าวประมาณ 70,200 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าประมาณ 17.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจาก 26.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา *Oryza.com*

